

# ปี64เพิ่มหยุดราชการ24วัน

## มติกรม.กระตุ้นเที่ยวในปท.-ใช้จ่าย ตรุษจีน-บั้งไฟ-ไหว้พระธาตุ-สารท 6ห้างใหญ่รับกึ่ง1.6พันต้นชาวม.ค.

คนไทยได้วันหยุดราชการเพิ่มในปี'64 มติ ครม.เคาะรวม 24 วัน ให้กลายเป็นวันหยุดยาว เพิ่ม'ตรุษจีน-บุญบั้งไฟ' พร้อมจัดวันหยุดประจำภาค 'ไหว้พระธาตุ-บุญบั้งไฟ-สารทเดือนสิบ-ออกพรรษา' (อ่านต่อหน้า 9)

### ต่อจากหน้า 1

### เพิ่มหยุด

#### อิทธิพลแจ้งกรม.เคาะวันหยุด

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่อนุมัติวันหยุดพิเศษในปี 2564 จำนวน 24 วัน ทั่วประเทศรวมถึงวันหยุดประจำภาคตามเทศกาล ว่า วันที่ที่ประชุม ครม.อนุมัติวันหยุดพิเศษ ระหว่างวันหยุดตามปกติเพื่อให้เกิดกลายเป็นวันหยุดยาว ถือเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพราะเดิมไม่มีการจัดการบริหารจัดการวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดชดเชย แต่ช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 เป็นกรณีศึกษาว่า การหยุดหลายวันก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทาง

ด้านเศรษฐกิจ และการบริหารจัดการโควิด-19 จึงได้ให้วันหยุดพิเศษตามภูมิภาควันนาร่องในปี 2564 ส่วนวันหยุดอื่น ก็หยุดตามปกติ

#### ขึ้นกับเอกชนจะให้หยุดเพิ่มหรือไม่

ต่อมา น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุม ครม.ว่า ครม.เห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ และกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมทั้งเลื่อนวันหยุดราชการชดเชยวันหยุดราชการประจำปี 2564 การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษนี้จะไม่ถือเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามปกติ เพราะเป็นวันพิเศษที่เกิดขึ้นช่วงปี 2564 นี้เท่านั้น ส่วนหน่วยงานใดที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจำเป็นหรือราชการสำคัญในวันหยุดดังกล่าวที่มีการนัดหมายไว้ก่อนแล้ว หากยกเลิกจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาตามความสมควรว่าจะหยุดหรือไม่หยุดก็ได้ เช่นเดียว

กับหน่วยงานเอกชน และสถาบันการเงิน จะหยุดหรือไม่หยุดก็ได้

#### เพิ่ม'ตรุษจีน'เป็นวันหยุดราชการ

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า ส่วนวันหยุดประจำภาคจะทดลองใช้เฉพาะปี 2564 เท่านั้น มติให้ถือตามภาคที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ทั้งนี้ วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประกอบด้วย วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากเป็นวันตรุษจีน วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 เนื่องจากในเทศกาลสงกรานต์วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากชดเชยวันเข้าพรรษา และวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เนื่องจากเป็นวันมหิดล ส่วนวันหยุดราชการประจำภูมิภาค ประกอบด้วย วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคเหนือ เนื่องจากประเพณีไหว้พระธาตุประจำปี วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากประเพณีงานบุญบั้งไฟ วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคใต้ เนื่องจากประเพณีสารทเดือนสิบ และวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคกลาง เนื่องจากเทศกาลออกพรรษา รวมทั้งมีมติให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันมิถุนายนมาจากรากวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม เป็นวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

"การที่รัฐออกวันหยุดพิเศษ และวันหยุดประจำภาคเนื่องจากการส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจ เพราะจากวันหยุดยาวที่ผ่านมา มีผลสำรวจออกมาแล้วว่าวันหยุดยาวประชาชนออกไปใช้จ่ายใช้สอย ท่องเที่ยว ก่อให้เกิดการกระตุ้นภายในประเทศมากยิ่งขึ้น" น.ส.ไตรศุลีกล่าว



#### เสิร์ฟกึ่ง

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจ 7 เมนูอาหารทะเล ก่อนนำมาเสิร์ฟคณะรัฐมนตรีมีโอกาสร่วมรับประทานอาหารกลางวันเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนว่าอาหารทะเลปรุงสุก ถูกสุขอนามัยไม่แพร่เชื้อโควิด ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม



## ‘อนุชา’เสิร์ฟ7เมนูอาหารทะเลให้กรม.

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวก่อนประชุม ครม.ว่า วันนี้ได้นำอาหารทะเลจาก จ.สมุทรสาคร และนครปฐม มาประกอบอาหารให้นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ในมือเที่ยง เป็นการเรียกความมั่นใจให้ประชาชน กลับมาบริโภคอาหารทะเลตามปกติ เนื่องจากมีผลงานวิจัยยืนยันชัดเจนแล้วว่า อาหารทะเลที่ปรุงสุกแล้วสามารถรับประทานได้ไม่เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 และเพื่อช่วยเหลือธุรกิจอาหารทะเล ที่กำลังได้รับความเดือดร้อน เมนูที่จะนำเสิร์ฟมีทั้งหมด 7 อย่าง ประกอบด้วย กุ้งเผา ต้มยำกุ้ง หมึกผัดกะปิ ปลากระพงทอดนึ่งปลา กุ้งผัดกะปิ ปลาหมึกไข่เค็ม และข้าวผัดปู

นายอนุชาเผยว่า ได้ตรวจสอบคุณภาพอาหารทะเลก่อนจะนำมาปรุงสุกเสิร์ฟ ครม. และผู้เข้าร่วมประชุมรับประทานกลางวัน เน้นย้ำเรื่องความสะอาด ถูกสุขอนามัย พร้อมให้ความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนว่าโควิด-19 ไม่ติดต่อกับอาหารทะเล ขอให้ช่วยกันบริโภคอาหารทะเลมากขึ้น นอกจากจะได้รับประโยชน์ทางโภชนาการแล้ว ยังช่วยผู้ค้าขายอาหารทะเลด้วย

## ดึงห้าง-ตลาดระบายกุ้ง1.6พันตัน

ที่กระทรวงพาณิชย์ นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ที่เป็นแหล่งซื้อขายกุ้งและอาหารทะเล และพบการแพร่ระบาดของเชื้อที่เชื่อมโยงกับผู้ติดเชื้อของจังหวัดสมุทรสาคร ขยายไปสู่พื้นที่อื่น และกระทบต่อการค้าสินค้ากุ้งและอาหารทะเล ซึ่งนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบหมายให้กรมการค้าภายใน ร่วมกับหน่วยงานหลักคือ กรมประมง รวมทั้งส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินมาตรการเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งตั้งแต่ช่วงสี่ปีที่ผ่านมา โดยเชื่อมโยงการจำหน่ายกุ้งของเกษตรกร ซึ่งใช้กลไกประมงจังหวัดและพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่แหล่งผลิตสำรวจเกษตรกรที่มีปัญหาด้านการจำหน่าย และแจ้งให้กรมประมง กรมการค้าภายในทราบโดยด่วน เพื่อประสานให้ห้างเครือข่าย ได้แก่ แม็คโคร บิ๊กซี เทสโก้โลตัส เดอสมอลล์ ฟู้ดแลนด์ และวิลล่ามาร์เก็ต เข้าไปรับซื้อ

“เบื้องต้น ทั้ง 6 ห้าง ยินดีให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทั่วประเทศ โดยจะรับซื้อกุ้งเพิ่มขึ้นจากการซื้อปกติสี่ปีที่ผ่านมา ประมาณ 300-400 ตัน ตลอดเดือนมกราคม 2564 หรือรวมประมาณ 1,600 ตัน รวมทั้ง ตลาดกลาง 6 แห่ง และห้างท้องถิ่น 24 ห้าง ใน 17 จังหวัดทุกภูมิภาค ให้พื้นที่เกษตรกรนำกุ้งไปวางจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย” นายวัฒนศักดิ์กล่าว

## ‘จรินทร์’คิกออฟพรณรงค์กินกุ้ง

นายวัฒนศักดิ์กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ จะจัดกิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานสินค้ากุ้งไทยตลอดห่วงโซ่อุปทานกุ้ง และรณรงค์กระตุ้นการบริโภคกุ้งเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและอุตสาหกรรมกุ้ง โดยจะ Kick off การจัดกิจกรรมพร้อมกัน โดยวันที่ 30 ธันวาคม ที่ห้างแม็คโคร สาขานครินทร์ โดยนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน

นายวัฒนศักดิ์กล่าวว่า สำหรับการซื้อขายกุ้ง ณ ปากบ่อ ของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง หากพบผู้ค้า ผู้รวบรวม ที่มีพฤติกรรมกวดง้อโอกาสจงใจกำหนดราคาซื้อที่ต่ำกว่าเกษตรกรในราคาขั้นต่ำสมควร ไม่เป็นธรรมต่อเกษตรกร และซ้ำเติมความเดือดร้อนของเกษตรกร ซึ่งอาจเข้าข่ายการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าว สามารถร้องเรียนได้ทางสายด่วน 1569 หรือร้องเรียนได้โดยตรง ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายทันที และขอให้ประชาชนผู้บริโภคชาวไทย มั่นใจในความปลอดภัยของกุ้งไทย ซึ่งกรมประมงได้เดินหน้าให้การส่งเสริมด้านมาตรฐานการเลี้ยงและคุณภาพของกุ้งมาอย่างยาวนาน จนกุ้งไทยสามารถส่งออกไปตลาดต่างประเทศและได้รับความเชื่อมั่นด้านคุณภาพจากผู้บริโภคในต่างประเทศจนถึงปัจจุบัน ซึ่งการช่วยกันบริโภคกุ้งไทย จะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยให้มีความมั่นคงในอาชีพเลี้ยงกุ้ง เพื่อป้อนเป็นอาหารให้คนไทย และส่งออกต่างประเทศ นำรายได้เข้าสู่ประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนต่อไป

## กำชับร้านค้าขนส่งปิดราคา

นายวัฒนศักดิ์ยังกล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบผู้จำหน่ายสินค้าและบริการ ณ สถานีขนส่งหมอชิต 2 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้จะมีประชาชนจำนวนมาก เดินทางกลับบ้านหรือไปท่องเที่ยวตามต่างจังหวัด และส่วนใหญ่ยังใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ รถไฟ ซึ่งระหว่างการเดินทางนอกจากต้องรับประทานอาหารและเครื่องดื่มแล้ว ยังเตรียมซื้อหาสินค้าเพื่อใช้บริโภคหรือนำไปเป็นของฝากญาติพี่น้อง ซึ่งจากการตรวจสอบยังไม่พบการผิดปกติ หรือการร้องเรียน

ทั้งนี้ กรมได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดเพิ่มเติมจากการออกตรวจสอบที่ดำเนินการเป็นประจำอยู่แล้ว รวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการตามสถานีขนส่งและสถานีรถไฟ เช่น ผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ผู้ให้บริการรับฝากของบริการ

รถเข็นสัมภาระ ให้มีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการอย่างชัดเจน รวมทั้งกำชับให้คิดค่าสินค้าและบริการให้ตรงกับป้ายราคาที่แสดงไว้ เพื่อป้องกันการฉ้อโกงโอกาสขึ้นราคาจำหน่ายสินค้าและบริการสูงเกินสมควรในช่วงเทศกาลที่มีประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยมาใช้บริการกันอย่างคับคั่ง ซึ่งได้ตรวจสอบตามสถานีขนส่งผู้โดยสารต่างๆ นอกจากที่ขนส่งหมอชิตแล้ว ยังมีที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ สถานีขนส่งเอเซีย สถานีรถไฟหัวลำโพง รวมถึงในพื้นที่ต่างจังหวัด

## พณ.ชี้โทษปรับวันละหมื่นบาท

สำหรับผู้ประกอบการ ฝ่าฝืนไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีก สินค้าอุปโภคบริโภค อาหารปรุงสำเร็จ และจำหน่ายสินค้าดังกล่าวให้ตรงตามป้ายราคาที่แสดงไว้ ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 71 พ.ศ. 2563 เรื่องการแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 11 หากฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 มาตรา 28 และโทษตามมาตรา 40 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท หากประชาชนพบเห็นการจำหน่ายสินค้าและบริการ ที่ไม่เป็นธรรม สามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ หรือสายด่วน 1569 จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ หากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้าและปฏิเสธการจำหน่ายต้องโทษจำคุก 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการเดินทางของประชาชนที่ขนส่งสายใต้ในวันที่ 29 ธันวาคมนี้ ได้รับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่ประจำขนส่งว่า ปีนี้การเดินทางเบาบาง โดยคาดว่าจะการเดินทางจะคึกคักมากที่สุดในช่วงเย็นของวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ถึง 3 มกราคม 2564 เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดยาว แต่เฉลี่ยแล้วยังถือว่าเป็นจำนวนที่น้อยกว่าปีก่อนมาก

## ร้านอาหารรูป90%เจ๊ง3แสน/วัน

นางจูนวรรณ กุลมณคล นายกสมคามัตตาคารไทย เปิดเผยว่า ภาพรวมการจอร์จอาหารหรือจอร์จอาหารเพื่อจัดเลี้ยง ในช่วงเทศกาลปีใหม่น้อยลงไปในช่วง 1-2 สัปดาห์ก่อนพบการระบาดโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร ยอดจอร์จเข้ามาตีมาก อยู่ในระดับที่สูงกว่าการประกอบธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2563 แต่พอเจอการระบาด พบว่า ยอดยกเลิกสูงมาก เทียบการยกเลิกไปกว่า 90% โดยในจำนวนร้านอาหารรายได้สิบล้านกว่า 200-300 ราย ถูกยกเลิกการจอร์จจัดงานแทบทั้งหมด ซึ่งในวันที่ 21 ธันวาคมที่ผ่านมา มีร้านค้ารายได้สิบล้าน เปิดเผยยอดขายหายไปกว่า 3 แสนบาทต่อวัน



นางฐนิวรรณกล่าวว่า ความน่ากลัวในตอนนี้อย่างไรก็ตามการระบาดในขณะนี้มีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะหากมีการรวมตัวกันในจำนวนมาก และไม่มีมาตรการรองรับที่เคร่งครัดมากพอ อาทิ การเว้นระยะห่างระหว่างกัน การล้างมือบ่อยๆ การทำความสะอาดสิ่งของสาธารณะที่ต้องใช้ร่วมกัน อาทิ ห้องน้ำ แก้ว ใต๊ะ โดยขณะนี้ในบางร้านอาหาร หรือภัตตาคารขนาดใหญ่ เริ่มมีการกำหนดการทำความสะอาดที่รัดกุมมากขึ้น อาทิ หากมีเมนูอาหาร 9 รายการ รับประทานเสร็จแล้ว 1 รายการ จะต้องเก็บภาชนะทุกอย่างและทำความสะอาดทั้งหมด ก่อนจะนำเมนูอื่นๆ มาให้บริการเพิ่ม

## พวาล็อกดาวอีกครั้ง

“ขณะนี้หากประเมินตัวเลขการจองร้านอาหารถือว่ายังมีอยู่บ้าง ในส่วนของงานเลี้ยงขนาดเล็กจำนวนไม่เกิน 20 คน ส่วนยอดจองสำหรับ 50 คนขึ้นไป ถูกยกเลิกหมดแล้ว เพราะความกังวลในการรวมตัวกันจำนวนมากเกินไป” นางฐนิวรรณกล่าว

นางฐนิวรรณกล่าวว่า ความกังวลในตอนนี้มีเรื่องเดียวคือ กลัวการกลับมาล็อกดาวอีกครั้ง เพราะผู้ประกอบการบางรายไม่สามารถไปไหนแล้ว เนื่องจากต้นทุนของพนักงานและค่าใช้จ่าย อื่นๆ บางรายมีสูงถึง 1 ล้านบาทต่อเดือน ซึ่งร้านอาหารหากมองในส่วนของการใช้จ่าย จะอยู่ที่เครื่องดื่มหรืออาหารเป็นหลัก ส่วนการย้ายไปสู่ออนไลน์หรือการส่งดีลิเวอรี่ ก็จะต้องทำในส่วนนี้ออกและออนไลน์มีการแข่งขันสูง ทำให้การล็อกดาวนี้อีกรอบจึงถือเป็นการเร่งให้ผู้ประกอบการปิดตัวลงเร็วขึ้น ซึ่งหากมีการปิดตัวลง ลูกจ้างก็จะตกงาน การจะอยู่ที่รัฐบาลว่ามีเงินสมทบในประกันสังคมมากเพียงพอหรือไม่

“หลังจากปลดล็อกดาวในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา จนถึงเดือนพฤศจิกายน เป็นเวลาเพียง 5 เดือนเท่านั้น ที่ร้านอาหารกลับมาเปิดใหม่อีกครั้ง ซึ่งต้นทุนที่ลงไปใหม่ ยังไม่ได้คืน ก็มีความเสี่ยงต้องปิดชั่วคราวอีกรอบ ซึ่งถือว่าล้มเหลวมาก โดยความจริงในช่วง 10-20 วัน ก่อนเข้าสู่ปีใหม่ ถือเป็นช่วงที่ร้านอาหารมีรายได้เข้ามาสูงมาก ซึ่งอาจมากกว่าช่วง 5 เดือนที่กลับมาเปิดใหม่ แต่พอเจอโควิด-19 ระบาดอีกรอบ ทุกอย่างก็หยุดชะงักไปอีก ขณะนี้จึงขอแค่อย่าเพิ่งล็อกดาว และขอให้ยืดเวลาการล็อกดาวร้านอาหารให้นานที่สุด” นางฐนิวรรณกล่าว

## ภัตตาคารทำคู่มือดึงเช็มนัน

นางฐนิวรรณกล่าวว่า ทิศทางปี 2564 หากไม่มีโควิด-19 กลับมาอีกรอบ จะสามารถประเมินได้ แต่ตอนนี้ประเมินไม่ได้แล้ว เพราะมีความไม่แน่นอนสูงมาก ส่วนสิ่งที่ต้องการให้รัฐบาลเร่งดำเนินการคือหน่วยงานภาครัฐที่ไม่กระทบประชาชนมาก อยากให้ทำงานที่บ้าน เพื่อลดความแออัดลง และร้านอาหารในสมาคม จะมีการทำมาตรฐานห้องเที่ยวเอสเอสเอช

เอ ซึ่งการได้มาตรฐานนี้มีต้นทุนที่สูงขึ้น ทำให้มองว่ารัฐบาลควรต้องจัดเลี้ยง จัดกิจกรรม และสั่งอาหารในร้านที่มีมาตรฐานเหล่านี้ก่อน เพราะร้านอาหาร อื่นๆ อาทิ ร้านอาหารแกง ไม่มีมาตรฐานนี้ซึ่งทำให้ต้นทุนถูกกว่า แต่ที่ผ่านมารัฐบาลมักซื้อในร้านที่ไม่มีมาตรฐานเหล่านี้ ซึ่งหากทำได้จะเป็นการกระตุ้นให้ร้านอาหารส่วนใหญ่อยากได้มาตรฐานนี้เพื่อยกระดับธุรกิจของตนเอง

## แห่คืนวันตัวรถบขส.

นายมาโนช สายชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจเดินรถ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า ยอดผู้โดยสารช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึง 4 มกราคม 2564 คาดว่าจะมีผู้โดยสารเดินทาง 80,000-100,000 คนต่อวัน น้อยลงกว่าช่วงเดียวกันของปีใหม่ 2563 ที่มีจำนวน 1.2 แสนคน/วัน โดยภาคที่มีการเดินทางมากที่สุด ได้แก่ อีสาน ซึ่งจำนวนผู้โดยสารที่ลดลงเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และปัญหาเศรษฐกิจ

นายมาโนชกล่าวว่า สำหรับวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ทาง บขส.คาดการณ์จำนวนผู้โดยสารจากสถานีขนส่งหมอชิต ขาเข้า จำนวน 2 หมื่นคน กว่า 1,900 เที่ยว ขาออก 2.5 หมื่นคน กว่า 1,117 เที่ยว ประมาณการผู้โดยสาร 7-8 หมื่นคน คาดเคลียร์จำนวนผู้โดยสารได้ทั้งหมดในเวลา 23.00 น. คาดการณ์ว่าวันที่ 30 ธันวาคม 2563 จะมีผู้โดยสารสูงสุดประมาณ 1 แสนคน ประมาณ 5 พันเที่ยว แต่ยังมีจำนวนน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวนคนเดินทาง 1.6 แสนคน

“การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ส่งผลให้มีประชาชนทยอยคืนตัวและขอเงินค่าโดยสาร

คืน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 จนถึงปัจจุบันแบ่งเป็น ภาคใต้ พกการคืนตัว เป็นจำนวนเงิน 1.3 ล้านบาท ภาคอีสาน 1.9 ล้านบาท และภาคเหนือ 1.4 ล้านบาท หรือรวมความเสียหายทั้งหมดเป็นจำนวนเงินกว่า 4.6 ล้านบาท ลดลงจากรายเป้าหมายรายได้เดือนธันวาคม 2563 ที่คาดไว้ จำนวน 189 ล้านบาท หรือประมาณ 2.5% ทั้งนี้ แม้ว่าจะมีประชาชน ทยอยคืนตัวเดินทาง แต่บขส.ยังได้มีการเตรียมรถเสริมเพื่อป้องกันการตกค้างของผู้โดยสารไว้ประมาณ 1,500 คันต่อวัน” นายมาโนชกล่าว

## มั่นใจเข้มแผนป้องกันไวรัส

นายมาโนชกล่าวว่า สำหรับมาตรการป้องกันโควิด-19 บขส.ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดในช่วงต้นปี 2563 และยังคงปฏิบัติตามแผนเข้มขันเสมอมา พร้อมทั้งมีการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดขั้นสูงสุดตามนโยบายกระทรวงคมนาคม และกรมการขนส่งทางบก โดยเน้นย้ำให้พนักงานจำหน่ายตั๋วโดยสารตรวจสอบหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนของผู้โดยสารทุกที่นั่ง และกำชับให้ผู้โดยสารลงทะเบียนเข้าใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ หรือแพลตฟอร์มไทยชนะ หรือกรอกแบบฟอร์มที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด เพื่อบันทึกประวัติการเดินทางของผู้โดยสารทุกคนในทุกเส้นทาง รวมทั้งผู้โดยสารและพนักงานประจำรถ ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง

นอกจากนี้ บขส.ได้จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการแก่ผู้โดยสาร รวมทั้งเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค โดยใช้แอลกอฮอล์และน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเช็ดทำความสะอาดพื้นอาคาร แก้วพักคอยผู้โดยสาร เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว บริเวณห้องโถงผู้โดยสาร ห้องสุขา รถ



แจ็กเจล - นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แจกเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยแก่ประชาชนผู้ใช้บริการรถ บขส.เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ บริเวณอาคารผู้โดยสาร สถานีขนส่งหมอชิต เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม



เซ็น และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ โดยเฉพาะจุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง เช่น เคาน์เตอร์บริการ รววจับบันได ปุ่มกดลิฟต์ เป็นต้น

นายภก.โฆษกกล่าวว่า สำหรับผู้โดยสารที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเดินทางของ บขส. สามารถจองตั๋วโดยสารล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางออนไลน์ อาทิ เว็บไซต์ หรือที่ตัวแทนจำหน่ายตั๋วของ บขส. เพื่อลดความแออัดในการเข้าใช้สถานีขนส่ง ทั้งนี้ หากผู้โดยสารมีอาการไข้ ร่วมกับมีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ และมีประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง เป็นต้น ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ บขส. หรือบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ทันที

นอกจากนี้ บขส.ยังได้เปิดตัวแอปพลิเคชันเวียบัส (ViaBus) ระบบติดตามและนำทางรถโดยสารแบบเรียลไทม์ ซึ่งจะทำให้ประชาชนค้นหาเส้นทาง วิธีการเดินทาง รวมถึงรู้ตำแหน่งของรถโดยสารว่าอยู่ที่ใด วางแผนเวลาการเดินทางได้แม่นยำ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทั้งระบบไอโอเอสและแอนดรอยด์

### หัวหิน-ชะอำยังไม่กลับ-จองที่พักหด

นายรุ่งโรจน์ สีเหลืองสวัสดิ์ รักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.ประจวบคีรีขันธ์ เจ้าของโรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์พลาซ่า อ.หัวหิน เปิดเผยว่า ภาพรวมยอดจองที่พักในโรงแรม รีสอร์ท ทุกแห่งในพื้นที่ อ.หัวหินและอ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ช่วงผลลงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 มีไม่เกินร้อยละ 30 ของยอดจอง ขณะที่การจองโรงแรมเพื่อประชุม สัมมนาของภาครัฐและภาคเอกชนถูกยกเลิกทั้งหมด ทำให้มีผลกระทบกับผู้ประกอบการส่วนใหญ่ทั่วประเทศที่คาดหวังว่าจะมีรายได้ช่วงไฮซีซั่นในไตรมาสสุดท้ายของปี 2563 คาดว่าการฟื้นตัวของธุรกิจโรงแรมจากสถานการณ์การระบาดรอบใหม่ของโควิด-19 จะต้องใช้เวลามากไม่ต่ำกว่า 1-2 เดือน แม้ว่าจะมีการเปิดให้จองสิทธิในโครงการเราเที่ยวด้วยกันอีก 1 ล้านสิทธิ หรือจะมีวันหยุด

ยาวทุกเดือน แต่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มั่นใจผลกระทบจากรายได้ประจำ รวมทั้งปัญหาจากการจองห้องพักล่วงหน้าในจังหวัดที่จะเดินทางไปพักผ่อนหรือท่องเที่ยว อาจจะมีประกาศข้อห้ามจากปัญหาโรคติดต่อหากสถานการณ์ในภาพรวมยังไม่ทุเลา

### เร่งพีพีพี3.73แสนล.อัดฉีดคก.

ที่กระทรวงการคลัง นายอาคม เดิมพิทยาโพลีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (พีพีพี) ครั้งที่ 4/2563 ว่า โครงการต่างๆ มีความคืบหน้าทั้งอยู่ระหว่างคัดเลือก การเสนอโครงการใหม่ และอยู่ระหว่างการศึกษา โดยปี 2564 จะมีเม็ดเงินจากโครงการพีพีพีไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอีก 3.73 แสนล้านบาท อาทิ โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) เส้นทางระหว่างบางปะอิน-โคราช รถไฟฟ้าสายสีม่วง รถไฟฟ้าสายสีส้ม อยู่ระหว่างการประกวดราคา และโครงการศูนย์ขนส่งสินค้าชายแดน ที่จังหวัดนครพนม-อำเภอเชียงของ สร้างเสร็จแล้ว 1 แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการหาผู้ประกอบการ

### โควิดไม่กระทบก่อสร้าง

นายอาคมกล่าวว่า ในส่วนของโครงการก่อสร้างของรัฐบาล ต้องหยุดชะงักไปเพราะเกิดการระบาดของโควิด-19 ขึ้นอีกครั้งในประเทศหรือไม่ เบื้องต้นการก่อสร้างโครงการของรัฐไม่ได้หยุด และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สะท้อนได้จากในช่วงการเกิดระบาดครั้งแรก โครงการต่างๆ ยังเดินหน้าต่อ แต่ต้องเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขให้เคร่งครัดขึ้นเท่านั้น

นายอาคมกล่าวว่า ขณะที่มาตรการเยียวยาจากกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศ ปัจจุบันยังไม่มีการใหม่ออกมาเพิ่มเติม โดยภาครัฐยังเน้นดำเนินการมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเป็นหลัก ส่วนมาตรการเยียวยาที่ผ่านมา ได้แก่ มาตรการ

คนละครั้ง มาตรการเราเที่ยวด้วยกัน และการจ่ายเงินผ่านบัตรสวัสดิการ ยังคงดำเนินการต่อเนื่อง ในส่วนของธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ ปัจจุบันศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (โควิด-19) (ศบค.) มีมาตรการที่เหมาะสมรองรับ ได้แก่ การแบ่งพื้นที่ให้บริการ การปรับลดเวลาเปิดและปิดสถานประกอบการต่างๆ รวมถึงการเฝ้าระวังเรื่องการเดินทางข้ามจังหวัด

### 'อาคม'ยันเงินพอรับมือไวรัส

"บรรยากาศการใช้จ่ายช่วงปลายปี แม้ว่าจะมีการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบินต่างๆ เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา แต่ในส่วนของผู้ที่โดยสารด้วยรถยนต์ส่วนตัวน่าจะยังเดินทางตามปกติ ซึ่งภาครัฐย้ำเตือนประชาชนให้หมั่นล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด ขณะนี้รัฐบาลมีการจัดสรรเม็ดเงินไว้เพื่อรับมือกับโควิด-19 ในปีงบประมาณ 2564 รวม 7.4 แสนล้านบาท ยังเพียงพอรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดปัจจุบัน" นายอาคมกล่าว

นายอาคมกล่าวว่า กรณีโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ที่ผู้ใช้สิทธิจองห้องพักและชำระเงินแล้วไม่สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ เพราะกังวลในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งต้องการให้ขยายเวลาการใช้สิทธิออกไปอีก 6-12 เดือน นั้น เบื้องต้นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้หารือร่วมกับสมาคมโรงแรมไทย (ทีเอชเอ) ในการขยายเวลาการใช้โครงการแล้ว ซึ่งโรงแรมส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในระยะต่อไป ต้องเป็นส่วนของธนาคารกรุงไทย ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยว ในการทำระบบให้ขยายการใช้สิทธิออกไปตามที่หารือกันไว้ ขณะนี้รัฐยังไม่ได้จ่ายส่วนต่าง 40% ให้กับผู้ประกอบการ